

Số: 290-CV/TNTP&ND

(V/v kêu gọi ủng hộ trẻ em, học sinh vùng bão lũ)

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

**THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ TRẺ EM,
HỌC SINH BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO SỐ 3 GÂY RA**

**Kính gửi: - Bạn đọc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân**

Những ngày vừa qua, đồng bào cả nước hướng về các tỉnh miền Bắc, chứng kiến diễn biến, sức tàn phá của cơn bão số 3, được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

Bão lũ đã gây ra thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hàng triệu trẻ em, học sinh phải đối mặt với tai nạn, mất an toàn tính mạng, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,... Việc ổn định trường lớp, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để các em học sinh trở lại trường học còn rất nhiều khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều...”

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), trong suốt 70 năm qua thực hiện nhiệm vụ cùng với các cơ quan Nhà nước quan tâm chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Trước tình hình các tỉnh phía Bắc ảnh hưởng nặng nề của bão lũ hiện nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi Bạn đọc trên cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,... phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái, cùng Tòa soạn Báo chung tay sẻ chia, ủng hộ tinh thần, vật chất cho trẻ em, học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Sự giúp đỡ thiết thực, quý báu trên sẽ giúp các em vượt qua khó khăn, nguy hiểm, sớm trở lại trường học, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội tại các địa phương bị bão lũ, thiên tai.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 12/9/2024 đến ngày 30/11/2024.

Mọi sự ủng hộ liên hệ trực tiếp tại: Tòa soạn báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Địa chỉ: Số 5, Hoà Mã, Hà Nội. SĐT: 0912.133.490 - đồng chí Vũ Thắng - Chánh Văn phòng Báo TNTP&ND.

+ Số tài khoản: 6905155555, ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân.

+ Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ em, học sinh vùng bị bão lũ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TWD (để b/c)
- Như trên
- Lưu VT



6905155555

BAO THIẾU NIÊN TP VÀ NHI ĐỒNG

Quét mã QR để chuyển khoản



Nhà văn Nguyễn Phan Khuê
UV. Hội Đồng Đội Trung ương